

ส่วนเนื้อหาตัวอักษรขนาด ๑๖ Point

บทคัดย่อ

ชื่อบทตัวอักษรขนาด ๑๘ Point

ชื่อเรื่อง การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกุหลาบอังกฤษสายพันธุ์ Heritage และ Tamora ในพื้นที่  
เขตจังหวัดชลบุรี

ชื่อผู้ศึกษา นายกรภัทร์ สุขโข

#### คณะกรรมการที่ปรึกษา

นางสาวสันทิณี ปี่เงิน	อาจารย์ที่ปรึกษา
นายนิวัฒน์ ตรูปุณโณ	ผู้เชี่ยวชาญ
นางชมจิรา สุขโข	ผู้ปกครอง

ย่อหน้า ๑ Tab  
หรือประมาณ ๑ นิ้ว

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รายงานผลการศึกษาโครงการการศึกษาความรู้เฉพาะเรื่อง เรื่องการศึกษาการเจริญเติบโตของต้น  
กุหลาบอังกฤษสายพันธุ์ Heritage และ Tamora ในพื้นที่เขตจังหวัดชลบุรีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  
ความเป็นไปได้ในการเจริญเติบโตของกุหลาบอังกฤษ สายพันธุ์ Heritage และ Tamora ในภูมิภาคจังหวัด  
ชลบุรีซึ่งเป็นการศึกษารายกรณี โดยมีนายนิวัฒน์ตรูปุณโณเป็นผู้เชี่ยวชาญ และทำการทดลองปลูกกุหลาบ  
อังกฤษสายพันธุ์ Heritage และ Tamora ที่บ้านของผู้ศึกษา

วิธีการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต  
เกี่ยวกับสายพันธุ์ของกุหลาบอังกฤษ ๒ สายพันธุ์คือ Heritage และ Tamora และทำการปลูกเลี้ยงต้นกุหลาบ  
จำนวน ๑๐ ต้นโดยแบ่งเป็น Heritage ๕ ต้น Tamora ๕ ต้นที่บ้านของผู้ศึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน  
การเจริญเติบโตของกุหลาบอังกฤษ สายพันธุ์ Heritage และ Tamora ในภูมิภาคจังหวัดชลบุรี

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของกุหลาบอังกฤษสายพันธุ์ Heritage และ Tamora โดยการปลูก  
เลี้ยงต้นกุหลาบสายพันธุ์ดังกล่าวที่บ้านของผู้ศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีพบว่าต้นกุหลาบสามารถ  
เจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคเขตจังหวัดชลบุรี โดยจะเจริญเติบโตและให้ดอกมากในช่วงฤดูหนาว เนื่องจาก  
กุหลาบอังกฤษเป็นพืชที่ต้องการอากาศที่ค่อนข้างเย็นในการสร้างตาดอก แต่ในฤดูอื่นสามารถเจริญเติบโตและ  
ให้ดอกได้เช่นกันโดยมีการดูแลรักษาโดยทั่วไปดังนี้

๑. พื้นที่ปลูกกุหลาบต้องเป็นที่ราบ อากาศถ่ายเทได้ดี ดินร่วนซุย และอุ้มน้ำได้ดี
๒. การเว้นระยะห่าง เว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ ๓๐ - ๕๐ เซนติเมตร
๓. ควรให้น้ำกุหลาบทุกวันเนื่องจากกุหลาบเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก

๔. การให้ปุ๋ยให้ตามการเจริญเติบโตของต้น โดยให้ปุ๋ย ๑๖-๑๖-๑๖ เพื่อบำรุงต้น ๔๖-๐-๐ และ ๑๖-๑๖-๑๖ ในอัตราส่วน ๑ : ๑ เมื่อกุหลาบมีการแตกยอดอ่อน และ ๘-๒๔-๒๔ เมื่อกุหลาบเริ่มให้ตาดอก

จากการทดลองปลูกกุหลาบสายพันธุ์ Heritage และ Tamora พบว่ากุหลาบสายพันธุ์ Heritage เจริญเติบโตได้ดีกว่ากุหลาบสายพันธุ์ Tamora แต่กุหลาบสายพันธุ์ Tamora ให้ดอกมากและบ่อยกว่ากุหลาบสายพันธุ์ Heritage

โดยปกติแล้วกุหลาบสายพันธุ์ Heritage มีลักษณะการออกดอกเป็นช่อ ดอกมีขนาดกลาง และกุหลาบสายพันธุ์ Tamora มีลักษณะเป็นดอกเดี่ยวขนาดกลางถึงใหญ่ เมื่อได้ทำการปลูกในสภาพอากาศร้อนชื้นของจังหวัดชลบุรี ที่บ้านของผู้ศึกษา พบว่ากุหลาบทั้งสองสายพันธุ์มีลักษณะช่อดอกและสีคงเดิม แต่มีขนาดดอกเล็กลง